



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปก. เผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ว่า ฝนที่ตกหนักส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่และประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนได้รับผลกระทบ 369,680 ครัวเรือน 1,105,731 คน ผู้เสียชีวิต 25 ราย สูญหาย 2 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 5 แห่ง ถนน 218 จุด คอสะพาน 59 แห่ง นอกจากนี้ให้ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ และจ.ตรัง ฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งจะส่งผลให้พื้นดินชุ่มน้ำ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดินโคลนและดินถล่ม</p> <p>-นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศจัดส่งให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยบริจาคเงินเข้ากองทุนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0</p> <p>ด้านนายฉัตรชัย จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เผยว่า ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด เพื่อจูงใจให้เกิดการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยกำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล นำเงินหรือทรัพย์สินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาเป็นค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายทางภาษีได้</p> <p>-ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไป วันที่ 11 มกราคม 2560 ว่า หย่อมความกดอากาศต่ำยังปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม สำหรับภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว น.ส.สุทธิดันต์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังขยายวงเงินทรองราชการ ในอำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มอีก 50 ล้านบาท จากเดิมที่มีวงเงิน 50 ล้านบาท และได้ใช้จ่ายเงินภายในวงเงินดังกล่าวเกือบครบแล้ว แต่ไม่เพียงพอกับการให้ความช่วยเหลือ ต้องขยายวงเงินทรองราชการเพิ่ม นอกจากนี้ได้อนุมัติขยายวงเงินทรองราชการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มจากเดิมที่เคยได้รับอีก 50 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายสำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ได้อย่างทันทั่วถึง</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p>วิกฤติ รพ.บางสะพาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวิฑูโร ผอ.รพ.บางสะพาน กล่าวว่า เหตุการณ์น้ำท่วม โรงพยาบาลบางสะพานวิกฤติสุดในรอบ 15 ปี บริเวณหน้าโรงพยาบาลระดับน้ำสูง 1 เมตร ส่วนด้านหลังซึ่งเป็นอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่มีน้ำท่วมขังสูงกว่า 2 เมตร รอกการระบายได้ย้ายผู้ป่วย 40 คน ไปโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนโรงพยาบาลบางสะพานได้ปิดให้บริการแต่จะตั้งโรงพยาบาลสนามใน 3 จุดคือ จุดแรก โรงเรียนบางสะพานวิทยา จุดที่สอง อบต.กำเนิดนพคุณ และจุดที่สาม บริเวณบ้านกรูด ส่วนอุปกรณ์การแพทย์ ที่เสียหายหนักสุดคือ เครื่องซีทีสแกน</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เผยว่า ตอนนั้ร.พ.บางสะพานยังปิดอยู่ แต่ระดับน้ำลดลงเหลือ 50 ซม.จากเมื่อคืนที่ท่วมสูง 2 เมตร ซึ่งท่วมสูงกว่าทุกครั้ง ส่วนผู้ป่วย 52 ราย แยกเป็นผู้ป่วยหนัก 6 รายได้ย้ายไปรพ.ประจวบฯ และผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย ย้ายไปรพ.ทับสะแก ขณะที่ผู้ป่วยอีก 38 รายได้ย้ายออกมาเช่นกัน</p>
ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวิฑูโร ผอ.รพ.บางสะพาน กล่าวว่า ในวันนี้เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยจะระดมเข้ากู้โรงพยาบาลบางสะพาน ด้วยการนำเครื่องสูบน้ำ เข้ามาดำเนินการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังภายในอาคารของโรงพยาบาล รวมถึงทางเข้าด้านหน้า และ ด้านหลัง ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าโรงพยาบาลได้รับความเสียหายพอสมควร ทำให้อาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ ในส่วนของการเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก แต่สำหรับส่วนผู้ป่วยใน จะต้องใช้เวลาแก้ไขระบบน้ำ, ไฟ และ ซ่อมแซม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น สทท. ช่อง 7,9</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น</p> <p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 9</p>	<p>อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำ และ ไฟฟ้า แรงลงพื้นที่เข้ามาซ่อมแซม การดำเนินงาน ของ สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับ นพ.สจ. จังหวัดภาคใต้ ว่าขณะนี้มิโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ต้องปิดให้บริการเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงระบบน้ำ ไฟไม่สามารถใช้งานโดยได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลอื่นเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ป่วยอื่นๆ อีก 38 รายนั้นอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย คาดว่าอีกไม่กี่วันสถานการณ์คงคลี่คลายก็จะส่งทีมวิศวกรเข้าไปฟื้นฟูความเสียหาย ส่วนโรงพยาบาลหลังสวนที่เคยปิดให้บริการไป 1 วัน ตอนนี้สามารถเปิดให้บริการตามปกติแล้ว และออกหน่วยแพทย์ไปให้บริการประชาชนที่ประสบภัยต่อไปด้วย ทั้งนี้จะหารือกับรพ.สธ.เพื่อจัดหางบฯ ให้ เบื้องต้นใช้งบฉุกเฉินของกระทรวง 10 ล้านบาทไปก่อน โดยให้แต่ละพื้นที่ทำการสำรวจและประเมินความเสียหายมาที่ส่วนกลาง สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทั่วไบนั้นตอนนี้ได้มีทีมแพทย์ลงไปดูแลตามศูนย์อพยพ การตั้งโรงพยาบาลสนาม และพื้นที่น้ำท่วม โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงอยู่ ขณะเดียวกันมีการเตรียมทีมแพทย์ 2 ชุด คือ 1.ทีมที่มีความพร้อมทั้งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ 30-40 ทีม เข้าไปในพื้นที่ 2.ทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการแพทย์ และโรงเรียนแพทย์ และระดมบุคลากรจากส่วนกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานลงไปสับเปลี่ยนบุคลากรในโรงพยาบาลใหญ่ในพื้นที่ สำหรับการจัดหาและเวชภัณฑ์นั้น ทางพื้นที่ได้มีสำรองและกระจายลงไปช่วยเหลือแล้ว แต่ได้มีการร้องขอเพิ่มเติมเข้ามาประมาณ 1 แสนชุด โดยเฉพาะสารส้ม คลอรีน รองเท้าบูต ยาแก้นุง ยา จึงได้สั่งการให้องค์การเภสัชกรรม (อก.) เร่งดำเนินการจัดส่ง</p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า แม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคติดต่อใด ๆ แต่พบว่าหลายพื้นที่เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาวะ จึงให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง พร้อมกับเตรียมการเข้าสู่แผนฟื้นฟูสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว พร้อมกำชับประสานพื้นที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุ โดยเฉพาะพลัดตกหกล้ม และการจมน้ำต่อเนื่อง ส่วนปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต ที่เริ่มพบบ้างในหมู่ประชาชนบางส่วนได้กำชับเรื่องการจิตทีมแพทย์ลงพื้นที่ช่วยให้จิตแพทย์ลงไปด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โทพินธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า ได้ส่งทีมแพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ (Medical Emergency Response Team: MERT) และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ (MiniMERT) พร้อมทั้งหน่วยปฐมพยาบาลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ สำหรับทีม MERT ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.เลิดสิน รพ.ราชวิถี รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี รพ.ธัญญารักษ์สงขลา รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี ทำงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหมุนเวียนช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดภาคใต้ที่เดือดร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า โรงพยาบาลบางสะพานถูกน้ำไหลบ่าเข้าท่วมอาคารบริการ ล่าสุดทีมวิศวกรเข้าไปประเมินความเสียหาย พบว่าระบบสนับสนุนหลักๆ ได้รับผลกระทบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แผงควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบออกซิเจนส่งทางท่อไปยังอาคารผู้ป่วย ระบบประปาบาดาล และเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ จึงระดมทีมวิศวกรเชี่ยวชาญสาขาไฟฟ้า เครื่องยนต์ ประปา วิศวกรโยธา จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตจากจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และนนทบุรี ร่วมสมทบกับทีมของสำนักงานฯเขต 5 จังหวัดราชบุรี รวม 20 คน เข้าฟื้นฟูระบบหลักของโรงพยาบาลทั้งหมดให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน</p>
<p>ไทยรัฐ , มติชน</p>	<p>คัดเลือกเลขา สพฉ.</p> <p>-เสนอข่าว นายต่อพงษ์ สงครีโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการสรรหาเลขาธิการ สพฉ.อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากเลขาธิการ สพฉ.คนปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ และขณะนี้อยู่ระหว่างรับสมัครคัดเลือกเลขาธิการคนใหม่</p> <p>แต่ขั้นตอนการเปิดรับสมัคร รวมทั้งการเผยแพร่รายชื่อผู้สมัครกลับไม่ชัดเจน ทราบเพียงว่ามี 8 คน ที่สำคัญในจำนวนรายชื่อผู้สมัคร พบว่า 1 ในนั้น คือ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ.คนปัจจุบัน ประเด็นคือ นพ.อนุชาอาจมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เนื่องจากกำลังถูกร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. กรณีไม่รับรองให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จึงต้องถามว่าสมควรหรือไม่ที่ นพ.อนุชาจะลงสมัครชิงตำแหน่ง เลขาธิการ สผจ. ทั้งนี้ ขอให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ในฐานะประธานบอร์ดกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน ชี้แจง ด้วย</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.ในฐานะประธานกรรมการสรรหาเลขาธิการ สผจ. กล่าวว่า กรรมการได้พิจารณา กรณีของ นพ.อนุชาแล้วว่าไม่ขาดคุณสมบัติ ซึ่งจากการพิจารณาขณะนี้สรุปว่ามีผู้สมัครผ่านการสรรหาแล้ว 3 คน คือ 1.นพ.อนุชา 2.นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี และ 3.นพ.อัษฎริยะ แพงมา อธิบดีผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สผจ. โดยจะเสนอชื่อให้บอร์ด กพฉ.พิจารณาตัดสินในวันที่ 18 มกราคมนี้</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ผลไม้กระป๋องมีเชื้อเอชไอวี</p> <p>-เสนอบทความ การกลับมาซื้อผลไม้กระป๋องมีเชื้อเอชไอวีครั้งนี้ ภาครัฐได้ประสานกรมควบคุมโรคให้นำข้อมูล ทางทางการแพทย์มายืนยันว่าไม่จริง เพราะเชื้อเอชไอวีที่ถ่ายทอดถึงกันได้ต้องเป็นเชื้อที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เท่านั้น เชื้อ เอชไอวีที่อยู่ภายนอกในร่างกายไม่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ จะเห็นว่าภัยคุกคามผ่านเทคโนโลยีผ่านสื่อออนไลน์ ผ่าน โซเชียลมีเดีย คงจะต้องมีเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง และบางครั้งข่าวเก่าที่เคยชี้แจงไปแล้วก็อาจจะกลับมาทำลายภาพลักษณ์ ของสินค้าและบริการของไทย ซึ่งทูตพาณิชย์และหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องคงต้องติดตามตรวจสอบและเร่งมือใน การชี้แจงให้ทันทั่วทั้งที่ไม่ควรปล่อยให้เรื่องดังกล่าวผ่านมาเป็นสัปดาห์ถึงมีการชี้แจง เพราะในยุคดิจิทัลข้อมูลต่าง ๆ เคลื่อนไหวเร็วมาก อยากให้หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนไทยร่วมมือกันฟ้องร้องเรื่องดังกล่าวให้มีการลงโทษให้ถึง ที่สุดอย่างจริงจังและทุเม เพื่อที่จะให้เห็นเป็นตัวอย่าง ต้องเชือดไก่ให้ลิงดู จะได้ยุติข่าวลือบนออนไลน์บนโซเชียล มีเดียให้ลดลงได้บ้าง</p>
ข่าวสด	<p>หน่วยแพทย์พระราชทานฟ้าหญิง</p> <p>-เสนอสื่ूपข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัด สระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม พ.ศ.2559 โอกาสนี้ โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ราษฎร พร้อมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด มีประชาชนมารับ บริการตรวจสุขภาพ จำนวน 950 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ เพื่อส่งต่อไปรักษาเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 11 ราย</p> <p>โอกาสนี้ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล จาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อบริการตรวจรักษา โรคและบริการด้านทันตกรรมแก่ข้าราชการ ทลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพระตำหนักทิพย์พิมาน มีผู้มารับ บริการ 177 ราย ผู้ป่วยโรคทั่วไป 136 ราย และผู้มารับบริการด้านทันตกรรม 41 ราย พบว่าส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วย โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 68 ราย โรคระบบทางเดินหายใจ 15 ราย โรคระบบทางเดินอาหาร 12 ราย โรค ระบบประสาท 12 ราย โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 10 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องไปรักษาต่อเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา 15 ราย</p>
สยามรัฐ	<p>4 กระทรวงนำร่องจัดระบบข้อมูล</p> <p>-เสนอข่าว นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลได้ริเริ่มจัดทำระบบดังกล่าว และนำร่องใน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะการบูรณาการด้านสารสนเทศ ด้วยหลักการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ จะสามารถขยายครบ 20 กระทรวง ในทุกหน่วยงาน อันเป็นการ สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารราชการระหว่างภาครัฐและประชารัฐ สู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>วางยุทธศาสตร์วิจัยชาติ 20 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นางอรชภา สิบบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้ประชุมเตรียมการจัดทำร่างแผน ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปี โดยการจัดทำร่างในครั้งนี้จะต้องครอบคลุมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้าน ขณะเดียวกัน จะต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อร่วมมือทำแผนร่วมกัน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยทางการแพทย์ หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการเกษตร รวมถึงอาจเชิญภาคเอกชน หรือนักลงทุนต่างชาติมาแจ้งถึงความต้องการ เพื่อให้งานวิจัยตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติอย่างแท้จริง
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงบประมาณได้ประชุมร่วมกับ 18 กลุ่มจังหวัด รวมถึง ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปลัดกระทรวงมหาดไทย, พาณิชย, คมนาคม, อุตสาหกรรม, เกษตรและสหกรณ์, สาธารณสุข และเลขาธิการสำนักงานก.พ.ร. รวมทั้ง ภาคเอกชน เพื่อพิจารณาโครงการบูรณาการครบวงจรในลักษณะประชารัฐ โดยโครงการที่กลุ่มจังหวัดเสนอเบื้องต้นมี 5 ลักษณะ 1) โครงการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร 2) บริหารจัดการน้ำ 3) พัฒนาการค้า-ลงทุน 4) เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 5) พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามปฏิทินการจัดทำงบฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำรายละเอียดค่าของงบฯ ส่งสำนักงบฯ 11-13 ม.ค.นี้ จากนั้นสำนักงบฯจะเสนอ ครม. 17 ม.ค. เมื่อประกาศบังคับใช้ และจัดสรรงบฯให้กลุ่มจังหวัดพัฒนาโครงการตามที่เสนอ</p>
New)108	<p>อาการนอนน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. เข้าเยี่ยม ด.ช.อาทิตย์ กลิ่นสุคนธ์ หรือน้องน้ำ วัย 2 ขวบ 7 เดือน ที่ถูกสุนัขจรจัดรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสใส่ท่อใส่ท่อ ซึ่งขณะนี้ยังนอนรักษาตัวที่ห้องไอซียู รพ.กล้วยน้ำไท ซึ่งใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>ด้าน นพ.สุวินัย บุชราคัมวงษ์ ผอ.รพ.กล้วยน้ำไท กล่าวถึงอาการของน้องน้ำ ว่าดีขึ้นตามลำดับ แผลที่ถูกสุนัขกัดบริเวณลำไส้ ได้ทำการผ่าตัดและเย็บปิดแผลเรียบร้อยแล้ว ส่วนตาด้านขวาที่ท่อน้ำตาและกระจกตาฉีกขาดได้ทำการผ่าตัดเย็บให้แล้ว คาดว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาในเรื่องการมองเห็น แต่ยังเป็นห่วงเรื่องการติดเชื้อ ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในห้อง ไอซียูอีก 2 วัน จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วนสภาพจิตใจยังมีอาการหวาดกลัวอยู่</p>
สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>อย.สั่งระงับอาหารเสริม'มาเซอร์'</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย.กล่าวว่า อย. ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารชื่อ บริษัท ชิค คอร์เปอร์เรท อินเตอร์ จำกัด ภายในศูนย์การค้า Omni ซอยลาดพร้าว 116 กทม. ส่งตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏว่าตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Sildenafil ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จึงเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26 (1) ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) มีโทษตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่ง อย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>
ไทยรัฐ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอ.เอ็น.เอ็น ผู้จัดการออนไลน์	<p>เตือนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่-ปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วย ที่พบบ่อยคือ ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม โดยในปี 2559 ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อทางเดินหายใจ กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยทั้ง 2 โรครวมกัน 420,000 ราย ย้ำเตือนประชาชนในการป้องกันการเจ็บป่วย และขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษา รวมทั้งป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ขอให้ประชาชน ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย.</p>
ข่าวสด	<p>ป็น'อสก.'ดูแลผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ได้จัดโครงการสร้างบุคลากรระดับครอบครัวขึ้น เรียกว่าอาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสก. ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในบ้าน หรือมีผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่ขาดโอกาสรับบริการ เพื่อให้ อสก.มีความรู้เกี่ยวกับโรคนั้นๆ สามารถทำหน้าที่ดูแลเบื้องต้นได้ เช่น ดูแลด้านการกินยา อาหารที่ถูกกับโรค การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปี 2560 นี้ตั้งเป้าพัฒนา 5 แสนคน คาดหวังภายใน 5 ปีข้างหน้าเราจะมี อสก.ประจำครัวเรือนไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p>เดินทางด้วยรถตู้โดยสารให้ปลอดภัย</p> <p>-เสนอบทความ ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารให้ปลอดภัย ดังนี้ 1.ต้องเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารป้ายเหลืองเท่านั้น เพราะเป็นการลงทะเบียนรถตู้โดยสารที่ถูกต้อง 2.ไม่ใช้บริการรถตู้ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง 3.ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารดัดแปลง 4.ไม่ใช้บริการรถตู้ที่ไม่ระบุเส้นทางช่วงรถ 5.คาดเข็มขัดนิรภัยทันทีเมื่อขึ้นรถ 6.จำหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 7.ขณะเดิมเชื้อเพลิงต้องลงจากรถทุกครั้ง เพราะแรงดันก๊าซจะสูงที่สุด อาจจะเปิดขึ้นได้ 8.ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารเมื่อต้องเดินทางเกิน 300 กิโลเมตร 9.ไม่ทนนั่งรถตู้โดยสารอันตราย 10.ไม่ขึ้นลงรถตู้นอกป้ายและจุดจอด</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p>ศิริราชโชว์นวัตกรรมรักษามะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “ศิริราชรักษามะเร็งเต้านมสำเร็จเทียบเท่ามาตรฐานโลก” อัตรารอดชีวิตมากกว่า 10 ปี สูงกว่าอังกฤษ ตั้งเป้า 5 ปีชนะมะเร็งเต้านมได้ เผยศึกษาการรักษาแนวใหม่ เพิ่ม “เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด” หรือคาร์ทีเซลล์ (CAR T-cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่จะฆ่าเซลล์แปลกปลอม มะเร็งหรือไวรัส ในปีนี้จะเข้าสู่การทดลองขั้นที่ 2 คือในสัตว์ทดลอง และทดลองในคนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า</p>
ไทยรัฐ	<p>รายงานผลเสียจากบุหรี</p> <p>-เสนอข่าว รายงานการวิจัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า การสูบบุหรี่สร้างความสูญเสียให้เศรษฐกิจโลกกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ทั้งค่าดูแลรักษาสุขภาพและสูญเสียความสามารถในการผลิต ความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี้ สูงกว่าภาษีบุหรีที่เก็บได้ทั่วโลกเกือบ 2 เท่า โดย WHO ประเมินว่าในปี 2556-2557 รัฐบาลทั่วโลกเก็บภาษีบุหรีได้แค่ 269,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ใช้เงินในการควบคุมบุหรีไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 70 คนยังคาดว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากบุหรีจะเพิ่มขึ้นจากปีละ 6 ล้านคนในปัจจุบันเป็นราว 8 ล้านคนในปี 2573 โดยกว่า 80% อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง</p>
M2F	<p>ทดลองผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือด</p> <p>-เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์จีนของบริษัท เสฉวน เรโวเทค (Sichuan Revotek) ทำการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงบริเวณช่องท้องของลิง ด้วยหลอดเลือดที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้สำเร็จ นับเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความหวังให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดนับล้านคน ด้านบริษัท เผยว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนขอใบอนุญาตเพื่อทดลองวิธีดังกล่าวกับมนุษย์</p>

